



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ  
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๔๐๕ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

## ติดตามการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการประสานขอเอกสารและการเชิญบุคคลเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- การขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
- การเชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการในวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ กรมราชทัณฑ์ในกรณีการอนุญาตให้อดีตนายกรัฐมนตรีก่อตั้งคลินิกที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำจนถึงวันพักโทษ



## พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน



คณะกรรมการพิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง “ระดมความคิดเห็นและสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในรอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพของประชาชน” ระหว่างวันที่ ๒๗ – วันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเพชรบุรี ของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน คือ

- ระดมความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ ในการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในรอบ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๗) และส่งต่อกองการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพต่อวุฒิสภาชุดต่อไป
- ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน ปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ผลักดันเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิต และจัดทำข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

